

**สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.**  
**ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑**  
**ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนรินทร์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.**  
**ประธาน : นายจรินทร์ จักกะพาก ป.รง.**

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	- ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติและดำเนินการออกใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ตรีเทพ) กนร. - ปรับปรุงการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ ทั้งศูนย์ OSS ใน ๗๖ จังหวัด และศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ๑๓ แห่งทั่วประเทศ ให้สามารถบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการดำเนินการ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ต่อไป	กกจ.
๒.	- ให้ขับเคลื่อนภารกิจตามข้อสั่งการของ รมว.รง. จากการประชุม ศปก.รง. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อย่างต่อเนื่องและให้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ๑) บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้ทันเวลา มีมาตรฐาน และเป็นระบบ ๒) มาตรการป้องกันการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ๓) การทำงานของนักเรียน นักศึกษา ในช่วงนอกเวลาเรียน (Part Time) ๔) แผนงานพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับ EEC ๕) การสมัครงานผ่านตู้จัดหางาน (Job Box) และ Line Application ๖) การดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย ภาครัฐ ต้องไม่ปล่อยปละละเลย อย่าให้การกระทำผิดกลายเป็นความเคยชิน ทั้งนี้ให้นำประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงแรงงาน ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.	กกจ. กกจ. ทุกหน่วยงาน กพร. กกจ. กกจ. สป.รง. (กยผ.)
๓.	- การดำเนินงานเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ๑) รวบรวมข่าวสารและมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานอื่นและกระทรวงแรงงานที่ออกมารองรับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ ๒๐ ต่อไป ๒) ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคม ให้ทำหนังสือเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมพิจารณาต่อไป	- ร.ป.รง. (นางเพชรรัตน์ สีนอวย) - สป.รง. (สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง)
๔.	- ให้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมีประเด็นในการประสานการดำเนินงานร่วมกับ NGOs และการเยียวยาให้กับผู้ที่ถูกกระทำ	กกจ.



(นางสาวสมรจิต ถินจันทร์)  
 นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  
 วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑